



Hà Mạnh Thắng, *Phong cảnh Kinh thành Huế, số. 9, 2014*, acrylic, dung môi acrylic, sơn dầu và chì than trên vải bố,
100 x 195 cm

THÔNG TIN BÁO CHÍ

Ngày 13 tháng Sáu, 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Galerie Quỳnh xin hân hạnh giới thiệu “trong bóng hiện dạng” – triển lãm nhóm trưng bày các tác phẩm của Thiện Đỗ, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Văn Thảo và Liên Trương.

Dù khắc họa phép đo vẽ địa hình mang chấn thương tâm lý đau buồn, xem xét những câu chuyện lịch sử và kí ức của cá nhân và tập thể hay chất vấn những luật lệ và quy tắc của một xã hội, sáu nghệ sĩ tham gia triển lãm lần này hướng sự quan tâm của mình tới sự vô hình và hữu hình – mà đôi khi chúng được nhìn thấy, che dấu hay hiếm khi được thừa nhận. Tất cả các tác phẩm có thể được xem xét dưới hình thái của một bản viết trên da cừu trực quan hay ẩn dụ, với mỗi nghệ sĩ đều nhấn mạnh vào hành vi tẩy xóa, sấp lợp, ghi chép lại, tái định vị và tái thể hiện...

VỀ GALERIE QUỲNH

Thành lập năm 2003, Galerie Quỳnh là một trong những phòng tranh hàng đầu về nghệ thuật đương đại của Việt Nam. Cùng với việc hợp tác với nhóm nghệ sĩ được chọn lọc (bao gồm nghệ sĩ mới nổi, đang trên đà phát triển hoặc đã có danh tiếng) tại Việt Nam, phòng tranh Quỳnh cũng triển lãm tác phẩm của các nghệ sĩ tên tuổi khắp thế giới. Nhằm cổ xúy cho giáo dục và xây dựng cơ sở hạ tầng cho nghệ thuật tại Việt Nam,



phòng tranh hợp tác với các nghệ sĩ, giám tuyển và các không gian nghệ thuật địa phương và quốc tế thông qua các buổi trò chuyện, thuyết giảng và phát hành nhiều ấn phẩm trên cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Vào tháng 5 năm 2014, sáng kiến phi lợi nhuận của phòng tranh, Sao La đã được khởi động tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian của dự án sẽ không chỉ là một nền tảng để triển lãm, chiếu phim/video; tổ chức các buổi hội thảo và thuyết giảng mà còn là một không gian thân mật cho các nghệ sĩ trẻ của Việt Nam đến để thử nghiệm, thách thức và phát triển những thực hành sáng tạo. www.galeriequynh.com

THÔNG TIN TRIỂN LÃM

Nghệ sĩ:	Thiện Đỗ, Hà Mạnh Thắng, Hoàng Dương Cầm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Văn Thảo và Liên Trương
Tựa đề triển lãm:	trong bóng hiện dạng
Thời gian triển lãm:	Ngày 17 tháng Sáu – Ngày 23 tháng 8, 2014
Địa chỉ:	Lầu 2, 151/3 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 10h00 đến 19h00, Thứ Ba đến thứ Bảy và có hẹn trước
Liên hệ:	Chị Céline Alexandre (tiếng Anh và Pháp) celine@galeriequynh.com Chị Quyên (Queenie) Phạm (tiếng Việt) queenie@galeriequynh.com
Điện thoại:	+84 8 3836 8019 / +84 8 3824 8284

– kết thúc –